
Skólaráðsfundur 16. desember 2019 
 
Fundinn sátu: Helga Óskarsdóttir, Vildís Björk Bjarkadóttir, Einarína Einarsdóttir, 
Inga Rósa Sigurjónsdóttir, Markús Máni Gröndal, Íris Helga Aradóttir, Óskar G. 
Björnsson og Hallfríður Sverrisdóttir sem ritaði fundargerð. 
 
 
Skólastjóri upplýsti skólaráð um að í fjárhagsáætlun næsta árs væri gert ráð fyrir 
fjármagni í skólalóðina. Fjármagnið er ætlað í að klára hönnun lóðar og að setja 
niður leiktæki.  
 
Rætt um viðbrögð við óveðri og rafmagnsleysi og afleiðingar fyrir skólastarf.  
 
Sjálfsmatsskýrsla skólans 2019 er á vefnum og var kynnt fyrir fulltrúum í skólaráði. 
Rætt um matsaðferðir innra mats, niðurstöður og umbætur. Niðurstöður 
nemendamats voru skoðaðar sérstaklega. 
 
Næsti fundur í skólaráði er þriðjudaginn 28. janúar 2020. 


